



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ฉบับประจำวันที 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 2 มูลค่าข่าว 297,144.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

● กรุงเทพธุรกิจ

หลังจากขับเคลื่อนกันมานานกว่า 2 เดือน ผ่านการคัดเลือกจาก 218 ทีม ในที่สุด ก็ได้ทีมที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการ “กรงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ทีมปลอดบำบัด จาก โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี

อย่างไร้พัฒนาตนเอง ผักฝันทักษะในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน อีกทั้งยังได้เรียนรู้แนวคิดจากโครงการของทีมอื่น เราตั้งใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพเสริมและช่วยบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชน อยากให้รุ่นต่อไปสมัครเข้าร่วมโครงการกันมากๆ เชื่อว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์และสิ่งดีๆ กลับไปเหมือนพวกเรา ตัวแทนจากทีมผู้ชนะเลิศทั้งห้า

‘ผักตบ’ สร้างอาชีพ

ประธานาธิบดี กำนัน

ตัวแทนจากทีมปลอดบำบัด เล่าถึงโครงการที่ทีมของพวกเขาได้ช่วยกันคิดขึ้นมีชื่อว่า “ผักตบชวาบำบัดสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตเห็นวิธีการจัดการผักตบชวาซึ่งเดิมทีมีแต่เอาไปทิ้งว่า น่าจะมีวิธีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้...

“แทนที่จะนำผักตบชวาไปทิ้ง

เราสามารถนำรากมาใช้ทำปุ๋ยซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนทางการเกษตรนำไปกับลำต้นมาทำถ่านซึ่งช่วยลดการตัดไม้ และลำต้นที่อบกัมมะถันแล้วนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จักสานใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ ตอนแรกคนในชุมชนยังไม่เชื่อ แต่พอทำไป ก็เริ่มเห็นว่าทำได้จริงทุกอย่างได้ผลดี เลยมารวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มผักตบชวาหมู่บ้านเขาหิน ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ได้ด้วยตัวเอง ชุมชนอื่นที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง” เธอเล่าถึงรายละเอียดการทำงาน

โดยทั้งทีมผู้ชนะเลิศรวมถึงเพื่อนฯ ต่างสถาบันอีก 10 ทีมที่ได้เข้าร่วมสุดท้ายได้รับเงินทุนตั้งต้น 5 หมื่นบาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการจริง ซึ่งนอกจากเงินทุนที่ได้รับแล้ว ทางผู้จัดงานยังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำ ช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

“โครงการนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียน



นอกจากทีมปลอดบำบัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีทีมที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหอย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งทีมนี้ยังได้รับรางวัล Popular Vote ด้วย และ รางวัลชมเชย อีก 8 ทีม ได้แก่ ทีม MPS PAPER จากโรงเรียนเมธีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์, ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ทีมพื้นฟูภูมิปัญญาตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง จากโรงเรียนปิยะบุตร จ.ลพบุรี, ทีม Black Panther จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ, ทีมไต่บัน จากโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี, ทีมเขาน้อย จากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด, ทีมเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง Seed Of Sufficiency จากโรงเรียนนางรัษฎาบุรีรังสรรค์ จ.นครพนม และทีม WE ARE CARBON จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ